



ฉบับที่ 01/2558

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนธันวาคม 2557 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกำลังซื้อของแรงงานนอกภาคเกษตร ในขณะที่รายได้เกษตรกรยังคงหดตัว นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมจากการใช้จ่ายของภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้นตาม การใช้จ่ายงบลงทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวต่อ เนื่องจากเดือนก่อน ตามการ ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และบริการเป็นสำคัญ สำหรับอัตราเงินเพื่อชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.54 และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.4

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.2 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าจำเป็นที่ขยายตัว สะท้อนจากการค้าปลีก สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการค้าปลีกในห้างสรรพสินค้าที่ยังขยายตัวดี ส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุน จากกำลังซื้อของแรงงานนอกภาคเกษตรในภาคการผลิตและบริการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนสต็อกสินค้า เพื่อรองรับการบริโภคในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของผู้บริโภคในหมวด สินค้าคงทนยังคงหดตัว สำหรับ **ภาคบริการ** อัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 49.7 สูงกว่าเดือนเดียวกัน ของปีก่อนที่มีอัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 47.6 สอดคล้องกับรายได้ภาคบริการที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ด้านการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 และลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามภาคการก่อสร้างทั้งเพื่อการพาณิชย์และการบริการที่ลดลงเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลงทุนเห็นสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 2 ประกอบกับเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว สำหรับการลงทุนในระยะต่อไปมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จาก BOI เพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว

สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.5 แต่ปรับตัวดีขึ้นบ้าง จากการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นในหมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานเป็นสำคัญ ส่วนงบประมาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนจากหมวดเงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ภาคเกษตรกรรม ดัชนีมูลค่าผลผลิตพืชสำคัญ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.4 และลดลงใกล้เคียงกับเดือนก่อน ทั้งด้านผลผลิตและราคาพืชผล โดย ผลผลิตพืชสำคัญลดลงจากผลผลิตข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากการลดพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนผลผลิตอ้อยโรงงานลดลงเพราะ ประสบปัญหาภัยแล้ง สำหรับราคาพืชสำคัญยังคงลดลงตามราคาข้าว และยางพารา ขณะที่ราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จากความต้องการของตลาดต่างประเทศ และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.8 จากที่ลดลงในเดือนก่อน ตามการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องเคมีที่มีแอลกอฮอล์เร่งตัวขึ้น จากการผลิตเพื่อรองรับ ความต้องการในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับการผลิตน้ำตาลทรายชะลอลงจาก อุปทานในตลาดโลกที่ยังอยู่ใน

ระดับสูง ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ยังคงหดตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ชะลอตัวเป็นสำคัญ

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 **ธนาคารพาณิชย์** มีเงินฝากคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.8 แต่ชะลอตัวลงจากเดือนตุลาคม ตามเงินฝากกระแสรายวันของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.8 ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น สำหรับ **สถาบันการเงินเฉพาะกิจ** เงินฝากคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.4 และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม ตามเงินฝากส่วนราชการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นสำคัญ ด้านสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.4 ซึ่งขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.54 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงต่อเนื่อง จากการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.82 สูงขึ้นจากเดือนก่อน สำหรับ**อัตราการว่างงาน**ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.4

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 มกราคม 2558

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร: 0 4333 3000 ต่อ 3410
E-mail: Rotelakp@bot.or.th